

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Mang lại trải nghiệm tốt nhất
cho bệnh nhân trong những ngày tết

Trong những ngày năm hết, tết đến, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đang tất bật chuẩn bị tổ chức các hoạt động chào đón năm mới- Xuân Giáp Thìn 2024, nhằm giúp cho bệnh nhân và người nhà của họ cảm nhận được không khí ấm áp, vui tươi trước thềm năm mới.

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, một trong những cơ sở y tế hàng đầu trong khu vực chăm sóc sức khỏe của mẹ và bé, đã xây dựng kế hoạch cụ thể để vận hành suôn sẻ trong những ngày Tết. Đầu tiên, việc trang trí không gian được chú trọng với việc lắp đặt ánh sáng, treo đèn lồng, chưng hoa và những biểu tượng cho sự may mắn và tài lộc, làm đẹp khuôn viên bệnh viện, ngập tràn hương sắc xuân.

Về khám, chữa bệnh, bệnh viện cũng đã có kế hoạch phân công thường trực chi tiết cho tất cả các phòng ban, đảm bảo đầy đủ nhân sự phục vụ mọi nhu cầu cấp thiết của bệnh nhân. Đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng sẽ túc trực 24/24, đảm bảo cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tối ưu nhất cho các mẹ bầu và trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, khu vực tiếp đón và phòng khám ngoại trú vẫn duy trì hoạt động với đội ngũ nhân viên y tế thân thiện, sẵn sàng phục vụ.

Đặc biệt, trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, bệnh viện cũng tổ chức các chương trình tư vấn sức khỏe online miễn phí qua hệ thống kết nối video cho những người không tiện đến bệnh viện khám trực tiếp, các hoạt động tương tác và giải đáp thắc mắc của bệnh nhân với các chuyên gia y tế sẽ giúp người bệnh có thêm sự an tâm và tin cậy.

Để đảm bảo chế độ dinh dưỡng, bệnh viện cũng đã chuẩn bị thực đơn đặc biệt dành cho bệnh nhân với các món ăn truyền thống của ngày tết như: Bánh chưng, bánh tét, dưa hành,... nhằm đem lại cảm giác ngày Tết trọn vẹn hơn mà vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng cần thiết.

Ngoài ra, để thuận tiện cho việc đi lại trong những ngày tết, bệnh viện cũng đã phối hợp với các đơn vị dịch vụ vận chuyển và taxi để hỗ trợ bệnh nhân và người nhà di chuyển kịp thời, an toàn với mức kinh phí phù hợp.

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, hy vọng mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tất cả những nỗ lực này đều hướng đến mục tiêu kiến tạo một môi trường ấm áp, vui tươi và chuyên nghiệp, vì sức khỏe cộng đồng ngay cả trong những ngày Tết./.

MINH THU'